



**PARTNERS
IN THE GOSPEL**

UPDATE

Tháng 6, 2024

Chuẩn bị cho ngày 1 tháng 7

Trong vài tuần lễ qua, **các cha xứ và các cha phụ tá mới đã kết nối ban lãnh đạo giáo xứ hiện tại để lên kế hoạch chuyển tiếp**, và điều phối hành chính chi tiết. Đối với một số gia đình giáo xứ, cha xứ mới đã làm việc với bộ phận tư vấn liên quan đến những thay đổi trong lịch trình Thánh lễ hiện tại. Tại các gia đình giáo xứ khác, các nhân viên đang bận rộn lên kế hoạch cho cả hai sự kiện tạm biệt và chào đón cho sự thay đổi chính thức sắp tới. Tất cả các khâu chuẩn bị này đang đặt nền móng cho việc khởi sự chính thức các gia đình giáo xứ vào ngày 1 tháng 7 năm 2024, bắt đầu giai đoạn ba-năm chào đón, tái cơ cấu và tái hình dung.

Để giúp đỡ các gia đình giáo xứ trong quá trình chuyển đổi này, **Tổng Giáo phận Seattle đã thuê 8 liên lạc viên giáo xứ**, những vị này đã được đào tạo để hỗ trợ các gia đình giáo xứ trong tiến trình trở thành một giáo xứ. Mỗi liên lạc viên được phân công một nhóm gia đình giáo xứ, và đã dành vài tuần lễ qua làm quen với các cha xứ và nhân viên tại mỗi địa điểm của họ, để chuẩn bị hành trình với các gia đình giáo xứ này trong vài năm tới.

Một cách cụ thể, **các liên lạc viên giáo xứ** sẽ sử dụng các công cụ, nguồn lực và các hướng dẫn khác để **trợ giúp mỗi gia đình giáo xứ định hướng cách tiếp cận việc cầu nguyện và thờ phượng**, truyền giáo, điều hành, quản trị và hơn thế nữa trong cơ cấu mới - tính đến những ân ban và nhu cầu của cộng đồng. Họ cũng sẽ hỗ trợ giáo xứ trong việc hình thành Kế hoạch Một Giáo xứ, kế hoạch này sẽ được trình lên Đức Tổng Giám mục trước khi trở thành một giáo xứ thực thụ trong khoảng ba năm.

Ngoài sự hỗ trợ trực tiếp từ vị liên lạc viên được chỉ định, các gia đình giáo xứ sẽ có kế hoạch hỗ trợ toàn diện của giáo xứ, cũng như nhiều công cụ và nguồn lực để giúp họ từng bước trong hành trình này. **Đội ngũ Toà Tổng Giáo phận sẵn sàng trợ giúp các nhu cầu hoặc giải đáp các thắc mắc với trung tâm cuộc gọi mới**, tiếp tục các buổi đào tạo Đối Tác Trong Tin Mừng trực tuyến, và các thành viên tận tụy trong nhóm sẽ nhanh chóng giải quyết các nhu cầu của gia đình giáo xứ.

Đăng ký nhận bản tin **CẬP NHẬT Đối Tác Trong Tin Mừng** tại archseattle.org/partners